



มร.ลป. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 (179)/2568

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 (179)/2568 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้พิจารณาเรื่องแนวทางสู่องค์กร AI การยกระดับมหาวิทยาลัย : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพสำหรับอนาคตด้วย SAP Business AI พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัย Fundamental Fund ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ การขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย การจัดทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.มาลินี จุโทปะมา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ชุตินาถณ์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตรา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมการประชุมเรื่องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมหอแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ เป็นประธานการประชุม โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในครั้งต่อไป





สว. มร.สพ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรคผลงาน เครื่องเคลือบดินเผาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 1st Lampang: Different Shades Of Clay International Ceramic Workshop 2025



เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Lampang: Different Shades Of Clay International Ceramic Workshop 2025) โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา ศรีมาลา นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรมฯ โดย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม



การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาระดับนานาชาติ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2568 ณ หอศิลป์เสรี (Earth & Fire Ceramics) ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีศิลปินระดับนานาชาติ ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 16 ประเทศ และศิลปินระดับชาติ อีก 74 คนทั่วประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างสรรคผลงานและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา โดยผลงานทุกชิ้นของศิลปินจะจัดแสดงไว้ในพื้นที่ตำบลลำปางหลวง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกระแส Soft Power ให้กับงานเซรามิกของจังหวัดลำปาง และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดลำปางต่อไป



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.สพ. ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพด้านเกษตรและอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รจรงค์ นันตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิศารณ สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ อ.ดร.พัฒนา กายาไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติมะปัญญา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวัตกรรมการและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรและอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารจันทระเกษมเฉลิมพระบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดและ รศ.ดร.ปิยพร ทำจิ้น รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวต้อนรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถทักษะทางวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายวิชาการทางการเกษตร ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาการทางการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน ซึ่งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้ นางสาวนวรรณ พงศกรเกริกโร และ นางสาวพรไพโร อินตะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัตกรรมการและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โทเทรต) นายอชพล ยศบุรุษ และ นายสรวิฑฒ ใจทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ





กพน. มร.ลป. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ทนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายบัณฑิต โปสถ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามนักเรียน นักศึกษา ทนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ได้แก่ นายรามเมศวร์ อุ้นเรือน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บ้านวังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นางฉวีชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม



การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการศึกษา สภาพครอบครัว ความเป็นอยู่ ความประพฤติ ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และการช่วยเหลือที่จำเป็นแก่นักศึกษาทุกคน พร้อมกันนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นกับชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป



กพน. มร.ลป. ร่วมหารือกับจัดงานจังหวัดลำปาง วางแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศ



เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมหารือกับ นางสาวทศขวัญ สุรินทร์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เรื่องการวางแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และทักษะการทำงานให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้มีความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศ การเข้าร่วมโครงการ IM JAPAN ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางจัดขึ้น เพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่น ให้สามารถไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





คณะวิทยาฯ มร.ลพ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต



เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อ.ภัทรนัย ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมี ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชรทัญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ โดยได้เกียรติจากคุณจันทร์เพ็ญ รัตนพรม จากบริษัท จันทรรัตน์ สมุนไพรไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเริ่มต้นประกอบธุรกิจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่” โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน



คณะวิทยาฯ มร.ลพ. จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์และรู้จักธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดในการเรียนรู้และการทำโครงการงานวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาการโดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ฐานการเรียนรู้สาขาวิชาเคมี วิทยาการโดย ผศ.ดร.วีรณัฐ คุณหนานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมี ฐานการเรียนรู้สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาการโดย ผศ.ดร.พจนนัต บัญก่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา ฐานการเรียนรู้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาการโดย ผศ.ชัชฎาภรณ์ พิศมร ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน



คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการติดตามผลและการเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารสถานศึกษา



เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2568 ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เตียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการติดตามผล และการเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณิ มุสิกกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสนธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว เป็นการชี้แจงการดำเนินงานและการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับผู้พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการอบรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสนธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เชิงพื้นที่ต่อไป



มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 2/2568

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 2/2568 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ นายจตุพร จันทร์มา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางวรัญญา นันท์ เมธีวีชรโยธิน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การเข้าร่วมกิจกรรม MHESI ITA Clinic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การเตรียมข้อมูล ITA แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการสรุปประเด็นปัญหาตามเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตลอดจนการรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) แบบเฉพาะเจาะจง และแบบสาธารณะ และแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ระหว่างวันที่ 10 - 24 มีนาคม 2568



มร.ลป. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลกับความสำเร็จในอนาคต"

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 นางสาวศศธร เครือนนตา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลกับความสำเร็จในอนาคต” ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารหอประชุมและโถงนาถการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ตลอดจนสร้างความตระหนักให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ของตนเอง เคารพกฎหมาย ระเบียบ กฎ กติกา ของการอยู่ในสังคมให้มีความสุข โดยมีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 135 คน





งานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ปริญญาตรี 4 ปี รหัส 64 และ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน รหัส 66

สอบภาษาอังกฤษ

English Score

เดือนมีนาคม

FINAL CALL!!!

Connect Code: **TH-LPRU-EXIT-MAR2025**

นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้ 4 ครั้ง โดยนักศึกษาต้องทำการสอบ English Score ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้เข้าสอบในระบบนี้ทุกคน รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

ฟรี

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน English Score และ ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Core Skills Test

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน English Score และ ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Core Skills Test

ดาวน์โหลดฟรีบน App Store และ Google Play

ผู้ที่ไม่พกพาข้อสอบ English Score คิดค่าธรรมเนียมในการทำข้อสอบได้ทั้งพิธีกร (พิธีกร), พิธีกร (พิธีกร), อาจารย์อำนวยการ (อ.หญิง), ใต้ถุนถ้ำขาว (ถาวร 6) ไร่เงินและวารสารทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f LC LPRU

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ปีการศึกษา 2568

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ www.lpru.ac.th

รอบที่ 4

- 7 มีนาคม - 20 เมษายน 2568
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- 24 เมษายน 2568
- สอบวัดแนว/สอบสัมภาษณ์
- 26 เมษายน 2568
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
- 1 พฤษภาคม 2568
- บันทึกข้อมูลรายงานตัวในระบบและชำระเงิน
- 3 - 9 พฤษภาคม 2568

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา 086 - 4215760 ในวันเวลาราชการ

CLICK HERE สมัครออนไลน์ WWW.LPRU.AC.TH

www.lpru.ac.th

NO Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง **งดรับ งดให้ของขวัญ** และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทราภักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ราชภัฏลำปางร่วมใจ โปร่งใส ไร้อุปการะ

ITA 2025 Clear & Accountability

WWW.LPRU.AC.TH

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ราชภัฏลำปางร่วมใจ โปร่งใส ไร้อุปการะ

ITA 2025 Clear & Accountability

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากนายพิชัย ชุณหวงศิริ รองนายกศรีนครินทร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ระดับดี ระดับดีเด่น ระดับดีเยี่ยม

ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ARIT

สอบวัดทักษะดิจิทัล

Digital Literacy 2024

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

- รอบ 13 26 กุมภาพันธ์ 2568
- รอบ 14 5 มีนาคม 2568
- รอบ 15 12 มีนาคม 2568
- รอบ 16 19 มีนาคม 2568
- รอบ 17 26 มีนาคม 2568

เหลืออีก 5 รอบ เท่านั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2567

10 มีนาคม

รายชื่อ

ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2568

- ทุนส่งเสริมการศึกษา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- ทุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่องฯ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

**หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีความประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา โทร 054237399 ต่อ 4102,4106